

23 THÁNG CHẠP! TIỄN ÔNG TÁO VỀ TRỜI

Hôm nay, *Thứ Bảy, ngày 14 Tháng 1 năm 2023 lịch Tây, theo lịch Ta, là ngày 23 Tháng Chạp!* Chính thức bước vào không khí Mừng Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 với Phong Tục Dân Gian, *Tiến đưa ông Táo về trời!*

Vào hôm nay, người Việt trong và ngoài nước, có nhiều hoạt động truyền thống như: Sửa soạn cho mâm cúng ông Táo, hóa vàng, thả cá chép, v.v.

Theo quan niệm dân gian, ông Táo là người quản lý núc, đảm nhận nhiệm vụ ghi chép lại những chuyện của gia đình, những điều tốt hay xấu của gia chủ, để về báo cáo lại Ngọc Hoàng. Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng, tục cúng ông Táo mang ý nghĩa cầu mong cho sự ấm no, đầy đủ cho cả Năm Mới!

Với ý nghĩa đó, nhiều gia chủ cũng sẽ nhắn gửi những lời chúc ngày ông Công ông Táo đến gia đình họ hàng, bạn bè thân hữu, với mong muốn những cuộc sống ấm no sẽ đến với họ.

Nhân đây xin được gửi một lời chúc, nhân ngày Tết ông Táo!

– Hôm nay 23 tháng Chạp, trong không khí Tết đang đến nhân ngày đưa ông Táo về Trời, Kính chúc cho Tất cả Quý Đình, quên đi hết những phiền lo, nỗi buồn năm cũ, để đón Gia đạo êm ấm, thuận hòa [và] sức khỏe, mọi điều hạnh khởi sắc, thịnh vượng toàn gia.

THƠ TIỄN TÁO QUÂN VỀ TRỜI

(Phan Hạnh)

*Hôm nay tiễn Táo về trời
Gởi bao hy vọng nhờ Người bao dung
Xét theo hoàn cảnh nói chung
Gia đình góp sức chung lưng làm người!
Cuộc đời đôi lúc khóc cười
Nhưng ta đã cố vượt lười vờn lên*



*Sang năm may mắn gặp hên
Cháu con thành đạt không quên cội nguồn
Giữ cho tươi sáng tâm hồn
Lạc quan tiến bước vuông tròn nghĩa nhân
Khó khăn tháo gỡ lần lần
Chấp tay xin Táo góp phần giúp cho!
Bếp ăn luôn được ấm no
Bàn tay tần tảo chăm lo hằng ngày
Cảm ơn ông Táo từ rày
Siêng năng lao động việc hay chẳng từ!
Giữ gìn truyền thống cần cù
Việc nhà việc nước công tư rạch ròi
Quyết tâm xây dựng giống nòi
Ngày càng tiến bộ dân thời yên vui.*

Chút Ý Nghĩa Ngày Tết Ông Táo:

Hằng năm theo phong tục tập quán văn hóa Á Đông Việt Nam, vào ngày 23 Tháng Chạp âm lịch có tập tục cúng tiễn đưa Ông Táo về trời.

Theo tương truyền sự tích Ông Táo hay Táo Quân có nguồn gốc là ba vị Thổ Công, Thổ Địa và Thổ Kỳ theo niềm tin Lão giáo bên Trung Hoa. Nhưng khi vào Việt Nam được chuyển hóa thành sự tích thần Đất, thần Nhà và thần Bếp.

Dân gian xưa nay theo phong tục văn hóa Việt Nam kính trọng Ông Táo là vị thần có lòng chung thủy chung, lo việc củi lửa nhà Bếp cho có không khí ngọn lửa nồng ấm cơm chín, canh nóng. Điều kiện để có gia đình hạnh phúc. Ông biết mọi việc xảy ra trong nhà. Nên vào ngày cuối năm 23 Tháng Chạp âm lịch hằng năm bày cỗ bàn cúng thờ Ông, tiễn Ông về trời, để khi Ông về thượng giới châu Ngọc Hoàng Thượng Đế, phù hộ cho gia đình ở hạ giới, sang năm mới được bằng an có nhiều may mắn và gặt hái thành công!

Tập tục văn hóa dân gian này, tuy vậy cũng ẩn hiện phần nào tâm linh thâm sâu vào đời sống con người.

Nói đến Ông Táo là nói về nhà bếp nấu ăn. Ngày xưa, và ngày nay ít nhiều nơi vẫn còn, ở vùng thôn quê Việt Nam, nhà bếp đun thối bằng rơm rạ, bằng trấu vỏ lúa, bằng củi than. Nên bếp nấu theo cổ truyền có ba trụ hình khối vuông chữ nhật, trên đầu dẽo nghiêng, sâu độ ba phân, đắp nặn nung bằng đất, hay dẽo gọt bằng đá, quen gọi là “đầu rau”. Ba trụ đầu rau này, cao chừng từ hai tới ba mươi phân. Ba trụ đặt ba góc, cách nhau theo hình tam giác rộng, to nhỏ tùy theo vòng chu vi cái nồi, đặt bên trên ba trụ đầu rau. Mặt trước ba đầu rau, là cửa để cho rơm rạ, than củi vào đốt lửa lên đun nấu.

Bếp có ba trụ đầu rau kê lên như thế vững chắc; nồi com, canh, nồi nước, bên trên không bị lung lay nghiêng đổ.

Vậy hình ảnh ba trụ đầu rau táo quân ở nhà bếp, có thể nói gì với chúng ta nghiêng về niềm tin đạo giáo?

Trong dân gian bên tây phương cũng có câu ngạn ngữ: “Con số ba là con số tốt đẹp!” nhất là chúng ta thường có câu: “*Vững như kiềng ba chân!*”

Ba trụ đầu rau kê chụm gần lại nhau thành một cái bếp, cho việc nấu nướng, làm liên tưởng đến thuyết tam vị nhất thể, đoàn kết. Gia đình tuy đông, nhưng phải thương yêu, đoàn kết là một, thì mới êm ấm, hạnh phúc, thành công!

Kq Le Van Hai



*Nguồn: Internet eMail by **KQ Le Van Hai** chuyển*

*Đăng ngày Thứ Bảy, January 14, 2023
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*